



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/๕๕๑

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับรูปแบบการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ โดยมีสถานศึกษาหลายแห่งจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งนักเรียนจำนวนมากไม่มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนในเรื่องแบบนี้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) จึงได้แจ้งแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถพิจารณาติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล โดยอนุมัติได้แต่ต้องไม่ซ้ำซ้อน

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาอาจสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ยึดใช้ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา

๓. สถานศึกษาในสังกัดอาจพิจารณาสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนในสังกัด โดยดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๑๑๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดฯ ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

  
๒๓ ก.ค.  
(นายไกรศักดิ์ วรรทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๕๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กองการศึกษา

รับที่ ๒๔๖๖

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๐๖

เรื่อง การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๑๑๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจกแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ โดยมีสถานศึกษาจำนวนมากหลายแห่งจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากไม่มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) นั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๒ โทรสาร ต่อ ๒๑๘

**แนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว

ลงวันที่

๑. กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล อาจพิจารณาติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (Wi-Fi) ในพื้นที่ต่อไปนี้

๑.๑ อาคารหรือสถานที่สาธารณะที่เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลรับผิดชอบ และเหมาะสมที่จะจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น สถานศึกษา สนามกีฬา ลานกีฬา สวนสาธารณะ อาคารอเนกประสงค์ ในชุมชน เป็นต้น

๑.๒ อาคารหรือสถานที่อื่น ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น สถานศึกษา ชุมชน ศาสนสถาน ห้องสมุด สหกรณ์ชุมชน ศาลากลางบ้าน หอประชุมประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

๒. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้พิจารณาติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ตามข้อ ๑ โดยอนุโลม และให้ประสานงานการติดตั้งกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดให้สถานที่ตามข้อ ๑ และ ๒ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดแนวทางการใช้งาน โดยให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางการบำรุงรักษา เช่น ข้อกำหนดการใช้งาน เบอร์โทรศัพท์แจ้งกรณีขัดข้อง และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาอาจสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ยึดใช้ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา

๖. สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนในสังกัด โดยดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๑๑๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

\*\*\*\*\*

# ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๑๑๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๙๒๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๗๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพิ่มเติม) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเดิม รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรม ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ, กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์, กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) เพิ่มเติม กิจกรรมที่ ๕ คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ เป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตน์เสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น